



ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ พร้อมด้วย กนกพันธ์ จุลเกษม ถ่ายภาพพร้อมกัปตันฟุตบอลและแบกผู้บีเกียส์



เอ็ม ออตสอกร์

hotscore2555@gmail.com

จัดหนัก

‘อินทรีแดง’ อัสนิมชัย เดินหน้ากววงเบอร์1 ลูกหนังขาสั้น

ช่วงสองปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าชาวคราวในวงการกีฬาขาสั้น หลายประเภท เริ่มมีชื่อของ ‘อินทรีแดง’ โรงเรียนอัสสัมชัญ ขยับก้าวขึ้นมาติดโผแชมป์รายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอลนักเรียน, บาสเกตบอล หรือแม้กระทั่ง วอลเลย์บอล ก็เริ่มมีชื่อของทีมอัสสัมชัญ มาให้คุ้นหูอยู่บ่อยครั้ง

โดยเฉพาะทีมฟุตบอล ผมได้ข้อมูลมาจาก ‘มาสเตอร์เปิ้ล’ โสภณ สกฤตเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญว่า การกลับมาของ ‘อินทรีแดง’ นั้น เพราะได้บอสใหญ่อย่าง ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านพักนักฟุตบอลหลังใหม่ ติดกับสนามฝึกซ้อมที่โครงการ ‘อัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2’ ด้วยทุนกว่า 9 ล้านบาท โดยตั้งศิษย์เก่าอย่าง ‘บ๊ิกหนุ่ม’ กนกพันธ์ จุลเกษม อดีตผู้จัดการ กทท. มานั่งบังเหียน ผู้จัดการทีมฟุตบอลในโครงการทีมฟุตบอลอัสสัมชัญสู่ความเป็น

เลิศ ‘AC THE GREAT’ พร้อมทั้งงานศิษย์เก่าที่เข้ามาสนับสนุนการทำทีมในปีการศึกษา 2558 โดยตั้งเป้า 3 ปี จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ฟุตบอลนักเรียนให้ได้ พร้อมทั้งจะเป็นแหล่งผลิตนักฟุตบอลคุณภาพสู่สโมสรชั้นนำของเมืองไทย

โดยมี ‘เหนือเสน่ห์’ ประเสริฐ ช่างมูล ลูกหม้ออัสสัมชัญ เป็นผู้ฝึกสอนรุ่น 17 ปี และ 18 ปี ขณะที่ ‘เป็กโก’ มาสเตอร์ประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ กองหลังชุดดรีมทีม และมาสเตอร์อภิรัตน์ วิมานรัตน์ โค้ชหนุ่มไฟแรง มาคุม 16 ปี พร้อมทั้งงานผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพ ซึ่งผลงานล่าสุดของทีมฟุตบอล ‘อินทรีแดง’ คือแชมป์ฟุตบอลนักเรียน ซึ่งด้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ รุ่น 16 ปี ประจำปี 2558 มาครองเป็นประวัติศาสตร์ด้วยแรกในรุ่นนี้ด้วย ส่วนทีมที่ปรึกษาที่เป็นคนคุณภาพในวงการฟุตบอล อาทิ สะสม พบประเสริฐ, ชัยยง ข้าเปี่ยม ฯลฯ แต่นั่นคงไม่เพียงพอในการพัฒนาที่ยั่งยืน และต่อเนื่อง โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ยังได้จับมือกับ ‘บ๊ิกหนุ่ม’ ทุ่มงบประมาณกว่า 6 ล้านบาท ปรับปรุงสนามซ้อมฟุตบอลเดิม

2 สนาม ให้พร้อมในการฝึกซ้อมเพื่อให้ทีมฟุตบอลได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่

โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ได้เปิดใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญอย่างเป็นทางการ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน, ‘บ๊ิกหนุ่ม’ กนกพันธ์ จุลเกษม ผู้จัดการทีม และประธานโครงการฟุตบอลอัสสัมชัญสู่ความเป็นเลิศ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ สนามฟุตบอลภายในโครงการ อัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร



ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ พร้อมด้วย ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม และ กนกพันธ์ จุลเกษม ตัดริบบิ้นเปิดสนาม

นอกจากได้ศิษย์เก่าที่เข้ามาเป็นที่มาสนับสนุนแล้ว ยังมีสปอนเซอร์ตบเท้าเข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท วาริช สปอร์ต จำกัด ที่มาเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับชุดทีมกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 ไม่ว่าจะเป็น ทีมฟุตบอล, บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล เป็นมูลค่ารวม 2 ล้านบาท บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร เนื้อนมไข่ มาบำรุงนักกีฬาตลอดปี มูลค่า 3 แสนบาท รวมไปถึงผลิตภัณฑ์น้ำดื่มข้าง จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 3 แสนบาท

ส่วนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกายภาพ ได้บรรดาศิษย์เก่าที่อยู่ในแวดวงด้านนี้ มาดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาและการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ ซึ่งล่าสุดได้ ‘เสียหนุ’ อนุทิน ชาว

วีรกุล พร้อมเพื่อนๆ ในรุ่น เอช 98 มอบเงินรวม 5 แสนบาท สนับสนุนอุปกรณ์ห้องฟิตเนสและติดตั้งไฟสนามให้กับนักฟุตบอลเพื่อใช้เวลาในการฝึกซ้อม รวมถึงสมาคมอัสสัมชัญ และบรรดาศิษย์เก่าหลายๆ ท่าน เริ่มเข้ามาสนับสนุนในหลายช่องทาง และพร้อมที่จะดูแลโครงการให้บรรดาศิษย์เก่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมร่วมกัน

ในส่วนของโรงเรียนอัสสัมชัญเองก็ได้ตั้งงบประมาณในการทำทีมฟุตบอลปีนี้ จำนวนเกือบ 5 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับนักฟุตบอล รุ่น 16-18 ปี (ค่าเล่าเรียน) เป็นจำนวน 3.7 ล้านบาท

การกลับมาของทีมฟุตบอล ‘อินทรีแดง’ อัสสัมชัญ ครั้งนี้ น่าจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการสนับสนุนกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง และเพียงพอในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทวงความยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง



ทุ่มงบประมาณ 6 แสนปรับสนามใหม่

อีโก้ สปอร์ต สุดยอดเยี่ยมกีฬา

EGO[®] SPORT SOCCER



Email : egosport@hotmail.com
Website : www.egosportthailand.com
Facebook: www.facebook.com/EgoSportFanPage



พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย



ชื่อ : ศิริกร บุญเรืองศรี
ชื่อเล่น : ปอเป็ญะ
การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
นักกีฬาในดวงใจ : เนย์มาร์



ฮอตสกอร์ บอลไทย



โก้โอ เซตพีช ที่เด็ดดับอีรัก เพลย์เซฟอุ่นอัฟกา

30

โก้ โอ คูมเขมลูกทีมฝึกซ้อมเซตพีชไว้เพด็จศึกอีรัก (ภาพจากแฟนเพจ บริษัท สปอร์ตไฮโร จำกัด)



HOT NEWS

โค้ชเองตั้งสมดุลงมรับ
ยู-19 ตัดมาเลย์
เฟิร์มไทยเจ้าภาพคัดอช. **30**

HOT COLUMN

‘อินทรีแดง’ อัสสัมชัญ
เดินหน้าทองเบอร์ 1 ลูกหนังชาติ

28



FEEL RACING

ต้อง PTT Performa Racing Synthetic
รองรับการใช้งานของรถแข่งที่มีรอบจัด อุนทุภูมิการใช้งานสูง และยังช่วยขุมชีวิต
ให้เครื่องยนต์เก่ากลับมามีพลังเต็มสมรรถนะอีกครั้ง
PTT Performa Racing Synthetic เต็มรอบ เต็มแรง จาก ปตท.



The Leader of Innovation